



Sales Sheet ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ยูโอบี แบบมีประกัน

ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรยูโอบี พร้อมการ์ด มาสเตอร์การ์ด เดบิต วีแคร์ อันลิมิต
ประเภทบัตรผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต แบบมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 15 – 55 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัครบัตร) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้พิการ และไม่มีโรคประจำตัว มีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักเพื่อผูกกับบัตร สามารถผูกกับบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีเสริมได้ 1 บัตรผูกได้สูงสุด 2 บัญชี (รวมบัญชีหลัก) จำกัด 1 บัตรหลัก ต่อ 1 ท่าน ไม่สามารถขอมีบัตรเสริมได้
วงเงินสูงสุด (บาท) (ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุดและปรับลดวงเงินได้)	<ul style="list-style-type: none"> วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ร้านค้ารับบัตรและร้านค้าออนไลน์รวมสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน
เงื่อนไขการฝาก/ถอนโอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ	<p>สิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ความคุ้มครองชีวิต กรณีเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จากฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย หรือจากการขบขี้ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 100,000 บาท ความคุ้มครองชีวิต กรณีเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ สูงสุด 200,000 บาท <p>สิทธิประโยชน์ด้านบริการ ATM</p> <ul style="list-style-type: none"> ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี และตู้ธนาคารอื่นในประเทศไทย ที่มีสัญลักษณ์ “ATM POOL”  และตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ “Mastercard”  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบี โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร ยูโอบี ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี และตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น ใช้จ่ายบิล (Bill Payment) ของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับชำระเงิน ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร ยูโอบี โดยการหักเงินจากบัญชีหลักที่ผูกกับบัตร ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่มีสัญลักษณ์ ”Mastercard”  ทั่วโลก สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท <p>เงื่อนไขทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน ถอนได้สูงสุด ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี กรณีถอนที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร จำกัดจำนวนครั้งในการถอน สูงสุด 5 ครั้ง/วัน และในการถามยอดเงินคงเหลือ สูงสุด 2 ครั้ง/วัน โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบี สูงสุด 300,000 บาท/วัน และ/หรือ ไม่เกิน 10 ครั้ง/วัน โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ สูงสุด 300,000 บาท/วัน จำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท/รายการ โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุด 300,000 บาท/วัน จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ


Sales Sheet ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ยูโอบี แบบมีประกัน

	<ul style="list-style-type: none"> ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่มีสัญลักษณ์ “Mastercard”  วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถขอเปลี่ยนแปลงวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ต้องการได้ ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านบัตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศล่าสุด ที่ www.uob.co.th (ประกาศค่าธรรมเนียม ตารางที่ 3.2 อัตราค่าบริการเกี่ยวกับบัตรเอเอ็มและบัตรเดบิต) กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกบัตรเดบิต ธนาคารจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้งานที่เหลือของบัตร หลังหักค่าใช้จ่าย/ค่าบริการคงค้าง (หากมี) โดยจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งยกเลิกบัตร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี	799 บาท/ปี ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิตรายปี 300 บาท และ ค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย 499 บาท
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ทดแทนบัตรเดิม	100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่	100 บาท/ครั้ง
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงิน ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการถอน/สอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกิน 2.5% ของยอดใช้จ่ายและยอดเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณี บัตรหาย	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันทีที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้งอายัดบัตรกับธนาคาร กรณีบัตรสูญหาย ผู้ถือบัตรแจ้งอายัดบัตรและทำบัตรใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรใบใหม่
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือสาขาธนาคารยูโอบี หรือ www.uob.co.th
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> บัตรหายมีความเสี่ยงที่ท่านจะสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชีของท่าน ลูกค้าผู้ถือบัตรต้องรีบแจ้งอายัดบัตร ควรเก็บบัตรในที่ปลอดภัย และควรเปลี่ยนรหัสบัตรเป็นประจำ ผู้ถือบัตรต้องลงลายมือชื่อ บนแถบลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร หากผู้ถือบัตรไม่ประสงค์ใช้บริการบัตรเดบิตนี้ต่อไป โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือสาขาธนาคารยูโอบี หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานสาขาธนาคารยูโอบี หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเนื่องทุกปี หากธนาคารฯ สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปีจากบัญชีเงินฝากที่เปิดคู่กับบัตรเดบิตของท่านได้ ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยในแต่ละรายจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตามเงื่อนไขของทางธนาคารฯ เมื่อบัญชีที่เปิดคู่กับบัตรเดบิตทุกประเภทที่ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุถูกปิดลง ความคุ้มครองนั้นก็จะสิ้นสุดลงด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ตาม ในกรณีเช่นนั้นธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปีให้ตามสัดส่วนเวลา

Sales Sheet ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ยูโอบี แบบมีประกัน

	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้ที่ https://www.uob.co.th/personal/tc/index.page
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการหรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ	<p>ข้อสัญญา ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการต่างๆตามที่ธนาคารกำหนดเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.uob.co.th) ธนาคารอาจทำการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน คู่มือและสัญญา หัวข้อเงื่อนไขอื่นๆ) หรือบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.uob.co.th)</p>
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ชื่อบริษัทประกันภัย	บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย	วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 100,000 บาท
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย	<p><u>วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คุ้มครอง 1 ปีทันทีที่สมัครบัตร และลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเนื่องทุกปี หากธนาคารฯสามารถหักค่าธรรมเนียมรายปีจากบัญชีเงินฝากที่เปิดคู่กับบัตรเดบิตของท่านได้ ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยในแต่ละรายจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตามเงื่อนไขของทางธนาคารฯ เมื่อบัญชีที่เปิดคู่กับบัตรเดบิตทุกประเภทที่ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุถูกปิดลง ความคุ้มครองนั้นก็จะสิ้นสุดลงด้วย <p><u>ความคุ้มครอง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลคู่สัญญาฯกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ (รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ ขอรับได้ที่สาขาของธนาคาร หรือบนเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th) กรณีเข้ารับรักษาพยาบาล ภายในระยะเวลา 7 วันแรก หลังจากสมัครบัตรเดบิต ผู้ถือบัตรต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและมาดำเนินการขอเคลมค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยภายหลัง ผู้ถือบัตรไม่เป็นผู้พิการ และ/หรือไม่มีโรคประจำตัวก่อนสมัครบัตรเดบิต ณ วันที่ผู้เอาประกันภัย/ผู้ถือบัตรได้รับอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัย/ผู้ถือบัตรที่มีอายุมากกว่า 70 ปี บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง 70% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ จากการฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย หรือจากการขบขี้หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ แสดงสิทธิ์ความคุ้มครองโดยแสดงบัตรยูโอบี พร้อมการ์ด มาสเตอร์การ์ด เดบิต วีแคร์ อันลิมิต พร้อมบัตรประชาชน/พาสปอร์ตของท่าน <p><u>ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง</u></p> <p>มีข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้น ความคุ้มครองได้ที่ "คู่มือและสัญญาการใช้ บัตรยูโอบี พร้อมการ์ด มาสเตอร์การ์ด เดบิต และยูโอบี เดบิต วีแคร์" หมวด ข. "ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ"</p> <p><u>วิธีการขอชดเชยสินไหม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ชั้น 21, เลขที่ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือสาขาของธนาคาร

Sales Sheet ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ยูโอบี แบบมีประกัน

	<ul style="list-style-type: none"> • การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทประกันภัย • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขอรับได้ที่สาขาของธนาคาร หรือบนเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th • ผู้ถือบัตรจะได้รับค่าสินไหมคืนโดยตรงจากบริษัทประกันภัยโดยคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 15 วัน นับ เมื่อทางบริษัทประกันภัยได้รับเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมครบถ้วน <p>ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัยใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดยมีบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับประกัน ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข</p>
ช่องทางในการติดต่อบริษัทประกันภัย	ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิต	 <p>คู่มือและสัญญา การใช้บัตรยูโอบี พร้อมการ์ด มาสเตอร์การ์ด เดบิต และยูโอบี วีแคร์ (หากท่านประสงค์รับคู่มือและสัญญาในรูปแบบเอกสาร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พนักงานสาขาธนาคารยูโอบี)</p>